



ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ด้วย จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ณ ซอยเทพสตรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามแบบสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 7 แผ่น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น -1,069,290.39.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. จะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวในวงเงินไม่น้อยกว่า -650,000.- บาท(-หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ โดยเป็นสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันเปิดซองสอบราคา
4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีปัญหาอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พันผิดต่อจังหวัดลพบุรีไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ซอยเทพสตรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจำหน่ายถึง

/“ประธานกรรมการ.....

“ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 001/2558” โดยให้ยื่นตรง
ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่าง ๆ เมื่อลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนไม่ได้

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ซอยเทพสตรี ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปและรายละเอียดเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ -3,000-บาท
(-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0 - 3641 -4257 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558



(นางสาวมนัสฉิม คัมภีรยศ)
วัฒนธรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี